



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘)

ที่ กท ๐๔๐๘/๒๑๐๘

วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมหนังสือนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ มาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาววรรณุช สวยคำข้าว)  
ผู้อำนวยการสำนักงนประชาสัมพันธ์  
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร



# กทพ. ชี้แจงข่าวร้องเรียน

กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าว ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์  
www.prbangkok.com โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘

ฉบับที่ ๗๖ ปีที่ ๓๐

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔

กทพ. ชี้แจง

- ❖ บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดระเบียบแก้ปัญหาคนเร่ร่อน - ขอทานที่ ซ.ลาซาล
- ❖ กวดขันร้านค้ามิให้ตั้งวางสิ่งของกีดขวางทางสัญจร

❖ บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดระเบียบแก้ปัญหาคนเร่ร่อน - ขอทานที่ ซ.ลาซาล

นางสาวศรียา วัธชนะ ผู้อำนวยการเขตบางนา กทม. กล่าวกรณีในสื่อออนไลน์โพสต์คลิปเหตุการณ์คนงานกวาด กทม. ใช้ไม้กวาดตีคนเร่ร่อนรายหนึ่งบริเวณซอยลาซาล สุขุมวิท ๑๐๕ ว่า เบื้องต้นจากการสอบถามเจ้าหน้าที่รายดังกล่าว ทราบว่าพื้นที่บริเวณซอยลาซาล สุขุมวิท ๑๐๕ มีคนเร่ร่อน ๔-๕ คน สร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับประชาชน โดยจะนั่งกีดขวางทางเท้า ลงไปเดินบนถนน ขอลงเงินเพื่อนำไปซื้อสุราเมื่อมีเงินเมาก็ทะเลาะกัน ทั้งยังทิ้งขยะเกลื่อนกลาด ปัสสาวะไม่เป็นที่ เมื่อใครเข้าไปเตือนจะถูกต่อว่า โดยในวันเกิดเหตุ เนื่องจากคนเร่ร่อนทิ้งขยะลงพื้นเกลื่อนกลาด เมื่อเตือนก็ยังทิ้งอีกและด่ากลับด้วยถ้อยคำหยาบคาย พร้อมถ่มน้ำลายใส่ จึงใช้ไม้กวาดตีเพื่อไม่ให้สร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่น ยืนยันก่อนหน้านี้ไม่เคยใช้ความรุนแรง อย่างไรก็ตาม ได้ว่ากล่าวตักเตือนไม่ให้กระทำพฤติกรรมดังกล่าวอีก และได้ปรับเปลี่ยนพื้นที่ปฏิบัติงานป้องกันการเผชิญหน้ากับคู่กรณี รวมทั้งกำชับเจ้าหน้าที่เขตทุกคนให้ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักการทำงานบริการเพื่อประชาชน หากพบเหตุการณ์ที่ถูกคุกคาม หรือมีพฤติกรรมแสดงความก้าวร้าวต่อการปฏิบัติหน้าที่ เบื้องต้นให้แจ้งผู้บังคับบัญชาและหลีกเลี่ยงการปะทะ ทั้งนี้สำนักงานเขตบางนาได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อบูรณาการแก้ไขปัญหาคนเร่ร่อนและขอทาน ประกอบด้วย ศูนย์บริการสาธารณสุข ๘ บุนนาค รุ่งเรือง บ้านมิตรไมตรีอ่อนนุช และบ้านพักเด็กกรุงเทพมหานคร กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และสถานีตำรวจนครบาล (สน.) บางนา ลงพื้นที่บริเวณลาซาล ซอยสุขุมวิท ๑๐๕ เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง พบกลุ่มคนเร่ร่อนชาวไทย ๔ ราย และเด็กขอทานสัญชาติกัมพูชา ๔ ราย จึงนำตัวทั้งหมดไปยัง สน.บางนา เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมาย โดยคนเร่ร่อน ๓ ราย ได้ส่งต่อศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกรุงเทพมหานคร ส่วนอีก ๑ ราย ประสานญาติมารับกลับบ้านเรียบร้อยแล้ว สำหรับเด็กขอทานสัญชาติกัมพูชา ๔ ราย พร้อมครอบครัวรวม ๙ ราย เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.บางนา ได้ส่งต่อไปยังสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เพื่อผลักดันกลับประเทศต่อไป

นายเฉลิมพล โชตินุชิต ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม กทม. กล่าวว่า ที่ผ่านมาสำนักพัฒนาสังคมได้ประสานสำนักงานเขตบางนา และบ้านมิตรไมตรีอ่อนนุช ในสังกัดศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พม. ลงพื้นที่บริเวณถนนสุขุมวิททางคู่ขนานถนนบางนา-ตราด ถนนศรีนครินทร์ ถนนสุขุมวิท ๑๐๕ ถนนลาซาล ได้ถนนรถไฟฟ้าแบริ่ง ได้สถานีรถไฟบางนา ได้สถานีรถไฟท่าอุดมสุข และหน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลบางนา เพื่อสำรวจ คัดกรอง และให้คำปรึกษา

แนะนำ ...

แนะนำ ติดตามหาญาติ ประสานส่งต่อและให้ความช่วยเหลือคนเร่ร่อนไร้ที่พึ่ง สำหรับการให้บริการสวัสดิการสังคม และการสังคมสงเคราะห์แก่กลุ่มคนไร้ที่พึ่ง และคนเร่ร่อน ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนกลุ่มเป้าหมายให้รับทราบบริการ ด้านที่พักอาศัย อาหาร ยารักษาโรค โดยไม่มีค่าใช้จ่ายตามที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการจัดเตรียมไว้สำหรับผู้เข้ารับบริการ กรณีผู้สมัครใจเข้ารับบริการแนะนำให้ไปพักที่บ้านมิตรไมตรี ดินแดง ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ให้บริการและอำนวยความสะดวก ในการตรวจคัดกรองโควิด-๑๙ ให้กับผู้ใช้ที่พักอาศัย หรือสามารถติดต่อสายด่วนศูนย์ช่วยเหลือสังคม ๑๓๐๐ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง รวมทั้งแจกเครื่องอุปโภคบริโภคและหน้ากากอนามัย พร้อมแนะนำวิธีการใช้งาน วิธีปฏิบัติตน เพื่อป้องกันการติดเชื้อ โควิด-๑๙ ทั้งนี้ จากการลงพื้นที่ที่มีคนเร่ร่อนไร้ที่พึ่งที่ยังคงพักอาศัยอยู่ในที่สาธารณะ เช่น เขตพระนคร ราชเทวี ปทุมวัน และสัมพันธวงศ์ พบคนเร่ร่อนส่วนใหญ่ชอบความอิสระ ที่ผ่านมาเคยเข้าไปอยู่ที่พักที่รัฐบาลจัดสรรไว้ให้ ก็หนีออกมา ใช้ชีวิตในที่สาธารณะเหมือนเดิม

\* \* \* \* \*

❖ กวดขันร้านค้ามิให้ตั้งวางสิ่งของกีดขวางทางสัญจร

นางสาวอาทิตย์ยา โชคกิจมนัสชัย ผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์ กทม. กล่าวกรณีสื่อออนไลน์เสนอภาพ ร้านข้าวมันไก่บริเวณถนนตรีมิตร ใกล้โรงเรียนวัดปทุมคงคา ตั้งวางโต๊ะเก้าอี้ กีดขวางทางเท้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวก ในการสัญจรว่า สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ได้จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจ ชุดสายตรวจ ๒๕๑ ตรวจสอบร้านข้าวมันไก่ บริเวณดังกล่าว พบการตั้งวางโต๊ะเก้าอี้ในที่สาธารณะ จึงจับกุมและเปรียบเทียบปรับ จำนวน ๘๐๐ บาท ฐานกระทำความผิดขาย หรือจำหน่ายสินค้าบนถนน หรือในสถานสาธารณะอันเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็น ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.๒๕๓๕ พร้อมให้เจ้าของร้านข้าวมันไก่เคลื่อนย้ายโต๊ะเก้าอี้ออกจากที่สาธารณะทันที นอกจากนั้น ยังได้ประชาสัมพันธ์เจ้าของร้าน รวมถึงประชาชนในบริเวณดังกล่าวปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ โควิด-๑๙ อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ได้กำชับเจ้าหน้าที่เทศกิจกวดขันมิให้ตั้งวางสิ่งของกีดขวางทางสัญจรอย่างต่อเนื่อง หากพบการฝ่าฝืนจะดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

\* \* \* \* \*

กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าว ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์  
สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร